

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, คาดแกว่งตัวตามคาดการณ์ประธานเฟดคนใหม่

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลง เช่นเดียวกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค หลังดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์เกี่ยวกับประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) คนใหม่ ที่อาจจะได้ผู้ที่มีแนวโน้มคุมเข้มนโยบายการเงินมากขึ้น

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 33.25 และแนวต้านที่ 33.15

*ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในวันอังคารเมื่อเทียบกับตะกั่วเงิน ขณะที่รายงานข่าวที่ว่านายจอห์น เทย์เลอร์ นักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน ให้เป็นประธานเฟดคนใหม่นั้น บดบังข่าวที่ว่าอาจจะมีการขัดขวางการอนุมัติแผนปรับลดภาษี

*ตลาดมองว่า นายเทย์เลอร์เป็นบุคคลที่อาจทำให้เฟดปรับอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น

*ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการปฏิรูปภาษีของสหรัฐลดลง หลังซีเอ็นบีซีรายงานการเปิดเผยของผู้ช่วยนายมิทช์ แมคคอนเนลล์ ผู้นำวุฒิสภาว่า วุฒิสมาชิก 3 ราย อาจไม่สนับสนุนแผนภาษีของพรรครีพับลิกัน

*ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะประชุมในวันพรุ่งนี้ โดยบรรดาเทรดเดอร์คาดว่า อีซีบีจะส่งสัญญาณยกเลิกมาตรการกระตุ้นด้านการเงิน อย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนปรับตัวดีขึ้น

*ดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน หลังรัฐบาลผสมที่นำโดยพรรคแรงงาน ระบุว่า รัฐบาลมีแผนที่จะทบทวนและปฏิรูปกฎหมายธนาคารกลาง ให้รวมการจ้างงานและเงินเพื่อเป็นเป้าหมายร่วม

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 371.16 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.18 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 806.37 ล้านบาท

*09.18 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.19/21 จาก 33.17 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.030/052 จาก 39.041 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.88/91 จาก 113.89 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1754/57 จาก 1.1759 เมื่อวาน

"วันนี้ยังเล่นกันเรื่องของประธานเฟด ก็มีสลับช็อกกันขึ้นมาเรื่อยๆ ดอลลาร์ก็คงจะแกว่งไปตามข่าว จนกว่าจะชัดเจนออกมา" ดิลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS